



ประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ  
เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ  
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค (Call Center 1422)

ตามที่ได้มีการประกาศสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลประชาชน กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) จำนวน ๑ อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลภายนอกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลประชาชน กรมควบคุมโรค (Call Center 1422) จำนวน ๑ อัตรา ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	หมายเลขประจำตัวสอบ	หมายเหตุ
๑	นางสาวคณิษฐา ชาวเขาดิน	๑๐๐๐๕	
๒	นางสาวรัชชिता คงมีแก้ว	๑๐๐๐๒	
๓	นางสาวกนกพรพรณ ดวงตัน	๑๐๐๐๓	

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณีและในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้น คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสิทธิไม่เข้ารับการจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมควบคุมโรค (Call Center 1422) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๘.๓๐ น. ณ ชั้น ๔ อาคาร ๑๑ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะรับการจ้างในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเกรียงกมล เหมือนกรุด)

ผู้อำนวยการ

สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ